

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT: MỘ VÀ KHU LƯU NIỆM NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Khu di tích lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu tọa lạc tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Bến Tre được hình thành bởi Cù lao Minh, cù lao Bảo và cù lao An Hóa, do phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long bồi tụ mà thành. Sau cách mạng tháng 8/1945 Bến Tre đã từng đổi tên là tỉnh Đồ Chiểu. Điều này cho thấy sự mật thiết, gắn bó máu thịt giữa nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và truyền thống yêu nước, nghị lực phi thường của người dân Bến Tre trong phong trào đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước.

Hiện nay, di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu có quy mô lớn với tổng diện tích hơn 14.000 mét vuông, được nhân dân Bến Tre xây dựng để tỏ lòng kính yêu đối với một nhà thơ yêu nước của dân tộc ở nửa sau thế kỉ XIX, vừa để phục vụ cho việc tham quan nghiên cứu giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ hôm nay.

Vào ngày 27/4/1990 nơi đây được Bộ VHTT (nay là Bộ VHTT-DL) công nhận là khu di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ngày 22/12/2016 Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công nhận di tích Nguyễn Đình Chiểu là di tích Quốc gia đặc biệt.

Hằng năm từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 7 dương lịch, nơi đây diễn ra lễ kỷ niệm ngày sinh, ngày mất nhà thơ với những hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi như : Liên hoan hóa trang nói thơ Lục Vân Tiên, tái hiện sinh động hai hình tượng nổi tiếng trong thơ Cự Đồ là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, liên hoan đờn ca tài tử chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần yêu nước và đạo lí nhân nghĩa; các hoạt động thể thao như đẩy gậy, kéo co, cờ tướng; hội thi mâm xôi và mâm cơm ngày giỗ, hội thi bánh ngon với chủ đề hương vị miền quê với các loại bánh dân dã rất phong phú và đa dạng. Đặc biệt ngày 1/7 cũng là ngày được Tỉnh chọn là ngày Hội truyền thống văn hóa của tỉnh Bến Tre, nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng , nhân cách đạo đức của một nhà giáo, một người thầy thuốc suốt đời vì nhân dân, đem cả tài năng và trí tuệ của mình phục vụ cho quê hương đất nước. Sống trong tình thương và sự kính trọng của nhân dân, Nguyễn Đình Chiểu mãi mãi là một nhân cách lớn, một nhà văn hóa chân chính không những của dân tộc Việt Nam mà đã lan tỏa trên cả thế giới.